



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เนชั่น ฉบับประจำวันที 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### คลัง นาร่องให้ชรก.ทำงานที่บ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดโครงการปฏิบัติราชการที่บ้านของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล หลังจากได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้วว่าสามารถดำเนินการได้ จึงเริ่มให้ข้าราชการ สศค. ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานด้านการวิจัย งานด้านวิชาการ และนิติกร เป็นส่วนที่ไม่ต้องให้บริการประชาชน สามารถทำงานอยู่บ้านได้ โดยมองว่าการทำงานลักษณะดังกล่าว หากอยู่ในสถานที่ต้องการสมาธิ มีสภาพแวดล้อมที่ดี จะส่งผลต่อการทำงานวิเคราะห์ วิจัย เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้ตลอดเวลา และหากนาร่องได้ประสบความสำเร็จ น่าจะเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีงานในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่บ้าน

นพ.สุรพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีปัจจัยส่งเสริมและเป็นแรงกดดันให้ทุกฝ่ายเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน ทั้งปัญหาคาบน้ำมันแพง เทคโนโลยีมีความพร้อมในการสื่อสาร ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเคยศึกษามาแล้วในปี 2517 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะหลายปัจจัยยังไม่เอื้ออำนวย แต่ขณะนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีในการเดินทางโครงการ โดยปัจจุบัน ไทยใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์สูงมากถึง 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือประมาณร้อยละ 19 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) นับว่าเป็นสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ จึงต้องหาทางลดการพึ่งพาพลังงานมากเกินไป

นางพรรณิ สภาวโรดม ผู้อำนวยการ สศค. กล่าวว่า โครงการปฏิบัติราชการที่บ้านของ สศค. ภายใต้มาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้นาร่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551-กันยายน 2552 เป็นระยะเวลา 15 เดือน โดยแบ่งกลุ่มข้าราชการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายงานวิชาการ และกลุ่มผู้บริหารและงานสนับสนุน ซึ่งกลุ่มที่สามารถปฏิบัติราชการที่บ้านได้คือ กลุ่มสายงานวิชาการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องติดต่อกับประชาชน และหน่วยงานอื่น โดยตรงจำนวน 166 คน หรือประมาณร้อยละ 41 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มผู้บริหารและงานสนับสนุนจะปฏิบัติราชการที่สำนักงานเพียงอย่างเดียว โดยกำหนดให้ข้าราชการปฏิบัติราชการทำงานที่สำนักงาน สัปดาห์ละ 4 วัน และทำงานที่บ้าน สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี โดยจะให้ข้าราชการในแต่ละชั้นสลับหมุนเวียนวันที่ปฏิบัติราชการที่บ้านทุกเดือน โดยทางสำนักงานได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้อุปกรณ์สำนักงาน ทั้งที่สำนักงานและที่บ้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือเครื่องใช้ของสำนักงานให้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ สศค. จะติดตามและดูแลการปฏิบัติราชการที่บ้านของข้าราชการอย่างรัดกุม และประเมินผลการใช้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสำนักงานทุก 1 เดือน ใน 3 เดือนแรก จากปกติต้องจ่ายค่าไฟฟ้ากว่า 380,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเปรียบเทียบกับการเดินทางมาปฏิบัติราชการปกติด้วย คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อคนร้อยละ 14 ช่วยประหยัดพลังงาน

ได้ร้อยละ 20 และหากประสบความสำเร็จจะพัฒนารูปแบบการทำงานหรือขยายวันทำงานแล้วแต่ความเหมาะสมของหน่วยงาน